

Đã mua được 1 chiếc **máy làm kem** tốt có chất lượng tốt tiêu chuẩn, chúng ta cần xét đến nhu cầu của người dùng. Trong đó, nguồn gốc và thông tin hiếm về máy làm kem là 2 yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn máy làm kem chất lượng.

Khi mua bất kỳ loại thiết bị máy móc nào trên thị trường thì đầu tiên bạn cần phải xem xuất xứ sản phẩm cũng như hãng sản xuất của máy để lựa chọn cho mình sản phẩm uy tín và phù hợp nhất. Hãy theo dõi thông tin chia sẻ sau đây.

Máy Làm Kem - Máy nhập khẩu

Có nhiều dòng **máy làm kem** trên thị trường như dòng máy nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật, Pháp được bày bán ở Pittong, chất lượng tốt, máy chạy êm... Để biết về những dòng máy này thì giá hiện tại không hề rẻ (máy mini khoảng 5000\$ - 30000\$). Mặc dù chất lượng là điều hiếm thấy nhưng giá quá cao nên ít đơn vị kinh doanh chọn mua những dòng sản phẩm này.

Máy Làm Kem - Hàng Trung Quốc

Vâng, **máy làm kem** có nguồn gốc từ Trung Quốc là một sản phẩm đang phổ biến hiện nay và giá thành rẻ. Các sản phẩm máy làm kem hiện nay có nguồn gốc từ đó.



Máy làm kem tại Trung Quốc

Những dòng máy được nhập khẩu từ Trung Quốc có nhiều loại và nhiều kiểu dáng mẫu mã khác nhau được bày bán trên thị trường Việt Nam. Trong đó, có thể chia làm 3 loại chính phổ biến là:

- Hàng liên doanh (là loại chất lượng tốt nhất trong 3 loại)
- Hàng trung bình (có đến 50% đạt yêu cầu)
- Hàng địa phương (chất lượng không đạt yêu cầu, có thể nói là "siêu tệ")

Với 3 loại sản phẩm trên thì hàng đầu a phải nói rằng số tập trung nhất nhì u loại hàng gi, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng được bán với giá rẻ tràn lan trên thị trường của nước ta. Các đơn vị kinh doanh này không chú ý số rất dễ mua phải những sản phẩm **máy làm kem**

Trung Quốc loại kém chất lượng này. Theo kinh nghiệm thì máy làm kem hàng đầu a phải có tỉ lệ hơn 90% trong đó là hàng kém chất lượng, không bảo hành, không rõ nguồn gốc và xuất xứ.

Xem thêm : [Hướng dẫn máy làm kem tại Trung Quốc](#)

Nguồn gốc và hãng sản xuất của máy làm kem làm 1 trong những yếu tố quan trọng và tuột khi mua máy làm kem. Vì vậy cần là xem sản phẩm bên đơn mua có xuất xứ từ đâu

Máy Làm Kem - Máy chính hãng nhập ráp tại Việt Nam

Những năm gần đây, đã có các đơn vị kinh doanh trong nước phân phối máy làm kem trên thị trường. Trong đó, doanh nghiệp tiên phong đi trước phải nói đến chính là **Tập Đoàn Hải Âu**.



Đảm bảo nguồn hàng chính hãng và chất lượng hàng hóa của Hải Anh Group Máy Làm Kem - Lưu ý khác

Khi bạn quyết định chọn mua máy, ngoài những vấn đề bạn nên kiểm tra như đã nêu trên, bạn còn phải xem xét 1 số những vấn đề sau:

- Hợp đồng mua bán:

- Cần ghi rõ nội dung hợp đồng gồm:

+ Máy móc là gì?

+ Tên thương hiệu máy?

+ Xuất xứ của máy?

+ Công suất tiêu thụ bao nhiêu?

+ Trình trạng máy còn mới hay cũ?

- Về phần báo hành: Cần phải ghi rõ thời gian báo hành cũng như báo hành báo phần nào, không báo hành
h
à
nh
b
phần
n
à
o
? Nhân công và chi phí báo hành
b
ê
n
mua
hay
b
ê
n
b
á
n
chính? Báo hành
bên mua hay bên bán
?

- Phí báo hành.
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao.
- Hóa đơn và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) báo sao y công chứng.

Vâng, báo là khách hàng thông minh hãy chọn cho mình những sản phẩm máy làm kem chính hãng, an toàn và dễ dàng nhất. Mà đ

đ
bit
l
à
gi
á
th
à
nh
ph
h
l
ý
v
ng
đ
đ
ti
ê
u
d
ù
ng
trong
n
đ
đ
c
.

Có thể bạn quan tâm: [Mô](#) [hay](#) [ch](#) [m](#) [á](#) [y](#) [!](#) [à](#) [m](#) [kem](#) [t](#)

Nh ng lo i máy làm kem trên th tr ng r t đa d ng v m u mã, ch ng lo i khác nhau. M i lo i có xu t x , h ng s n xu t khác nhau nên ng i mua th ng khó khăn trong vi c nên ch n lo i nào là t t nh t.



HAK 322 công suất th p nh t trong các dòng máy làm kem t i c a H i Âu

N u b n đang c n mua m t chi c **máy làm kem** cũng nh đang tìm hi u nên đ n đầu uy tín nh t. Đ có đ c s n ph m máy làm kem cao c p, làm kem nhanh chóng, ti t ki m đi n năng. Vâng, nh ng b n kho n này c a b n s đ c gi i quy t khi ch n mua máy làm kem t i

T p Đoàn H i Âu

. Là th ng hi u máy làm kem uy tín trên th tr ng v i nh ng s n ph m đ t tiêu chu n qu c t . Doanh nghi p

H i Âu

đ c trao t ng nhi u huy hi u, gi i th ng cao quý trong n c nhi u năm g n đây s khi n quý khách hàng yên tâm khi mua s m t i đây.

Đ a ch : 72 Mi u Đ m – Nam T Li m – Hà N i.

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989